

**ỦY BAN GIẢI THƯỞNG KOVA
TẬP ĐOÀN SƠN KOVA**



**HÌNH ẢNH
LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG KOVA –
LẦN THỨ 13**

Ngày 9/1/2016 tại Dinh Độc Lập, TP.HCM

Xem thêm videoclip về Lễ trao giải thưởng KOVA: truy cập www.youtube.com, gõ từ khóa “Lễ trao Giải thưởng KOVA lần thứ 13”.

Đến tham dự và trao Giải thưởng KOVA – lần thứ 13 có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng KOVA; Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng lãnh đạo của các cơ quan Trung ương và các đơn vị ở TP.HCM, cũng như nhiều đại biểu trong nước và quốc tế. Lễ trao giải đã thu hút hơn 450 khách mời, trong đó có hơn 40 cơ quan thông tấn báo chí.





Giải thưởng KOVA – hạng mục Kiến tạo (tập thể) trao cho Tập thể Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy với công trình quản lý sử dụng thuốc kháng sinh. Ngoài ra, hạng mục Kiến tạo còn vinh danh 4 cá nhân có những công trình nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào đời sống, mang lại hiệu quả lớn ở các lĩnh vực y tế, công nghiệp thực phẩm, sinh học và nông nghiệp.



Với những việc làm đặc thù, mang tính nguy hiểm như: chăm sóc rắn, góp phần bảo tồn các loài rắn độc có nguy cơ bị tuyệt chủng, các chị em Hội Phụ nữ Trung tâm nuôi trồng, nghiên cứu, chế biến dược liệu (Cục Hậu cần/ Quân khu 9) được trao **Giải thưởng KOVA - hạng mục Sống đẹp**. Nhà báo Nam Đồng – phụ trách quán cơm 2.000 đồng/suất cho người nghèo, cô Đào Thị Biểu – Hội Bảo trợ Người tàn tật, trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long và nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương cũng vinh dự nhận giải thưởng Sống đẹp.

Đặc biệt, Giải thưởng KOVA lần thứ 13 – hạng mục Sống đẹp tôn vinh các chiến sĩ hải quân: Tập thể Đào Trường Sa (Lữ đoàn 146, Vùng 4, Quân chủng Hải quân) và Thiếu tá Lê Minh Phúc (Học viện Hải quân): là những cá nhân/ tập thể tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Các sinh viên được trao **Giải thưởng KOVA – hạng mục Triển vọng** (10 triệu đồng/SV): là những SV có học lực xuất sắc nhiều năm liền và có thành tích nghiên cứu khoa học với nhiều đề tài mang tính ứng dụng cao. Nhiều SV đạt các giải thưởng Olympic, giải thưởng quốc tế cũng như đạt nhiều thành tích nổi bật trong học tập.

Học bổng KOVA (8 triệu đồng/ SV) trao cho các em SV **Nghị lực**. Đó là các em sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi từ hơn 50 trường đại học công lập trên khắp cả nước. Rất nhiều trường hợp sinh viên nhận được học bổng KOVA lần thứ 13 có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn nhưng vẫn nỗ lực không ngừng, vươn lên đạt kết quả cao (loại giỏi trở lên). Trong đó có những tấm gương sáng, dù mồ côi hay cha mẹ bị khuyết tật, bệnh nặng (có cả bệnh tâm thần/ung thư) nhưng vừa học vừa làm để tự nuôi sống bản thân.

Ngoài giá trị giải thưởng, người đạt giải từ khắp nơi trên cả nước còn được **hỗ trợ chi phí đi lại và ăn ở**. Đồng thời, đồng cảm với hoàn cảnh khó khăn, vất vả của các sinh viên vùng sâu vùng xa lần đầu đến TP.HCM, ban tổ chức còn đưa đoàn đi tham quan những địa danh nổi tiếng, tạo điều kiện cho các bạn SV được giao lưu kết nối và có những trải nghiệm đáng nhớ tại thành phố mang tên Bác.

- Thời gian: ngày 8/1/2016
- Địa điểm nghỉ ngơi: Nhà khách Người có Công (Quận 1, TP.HCM)
- Các địa điểm tham quan: Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TP, Phố đi bộ, tòa nhà cao nhất TP.HCM Bitexco,...

